

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 20 ต.ค. 2560 หน้า 9 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

ชงบังคับเพิ่มร้านแอลพีจี

นายชัชฎาภรณ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ในการติดตามแนวโน้มร้านค้าแอลพีจีที่มี 7,000 แห่งทั่วประเทศว่าจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากน้อยเพียงใด จากปัจจุบันเข้าร่วมแล้ว 2,000 แห่ง เพราะเป็นโครงการสมัครใจ ไม่ได้บังคับ โดยใช้เวลารวบรวม 3 เดือนหรือภายในสิ้นปีนี้ ประเมินแผนงานว่าจำเป็นต้องเสนอรัฐออกมาตรการบังคับหรือไม่ ซึ่งการให้สิทธิใช้ชื่อแอลพีจี รัฐกำหนดวงเงิน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ปัจจุบันมีผู้อยู่ใต้ระบบนี้ 5-6 ล้านครัวเรือน ดังนั้น หากร้านค้าใดไม่เข้าร่วมอาจเสียประโยชน์จำหน่าย แต่ยังไม่พบว่าประชาชนร้องเรียนแม้ร้านค้าเข้าร่วมน้อย กรณีการเข้าโครงการฯ ร้านค้าต้องติดเครื่องรูดบัตร ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมเดือนละ 100 บาทว่า เมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น เชื่อว่าจะคุ้มค่ามากกว่า ไม่น่าเป็นปัจจัยตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 20 ต.ค. 2560 หน้า 4 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

ร้านLPGร่วมบัตรสวัสดิการรัฐต่ำ “สิ้นปีสรุปถ้าไม่พอจริงถึงบังคับ”

ผู้จัดการรายวัน360 - สมาคมผู้ค้าแอลพีจีเผยอยู่ระหว่างติดตามแนวโน้มร้านค้าแอลพีจีทั่วประเทศ 7,000 แห่งจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากน้อยเพียงใดขอเวลา 3 เดือนหากพบมีประชาชนเข้าใช้บริการมากจนเป็นปัญหาร้านค้าไม่พอรองรับอาจต้องใช้มาตรการบังคับหรือไม่ รับเข้าร่วมแล้ว 2,000 แห่งดูมีน้อยแต่ยังเพียงพอ

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานในการติดตามแนวโน้มร้านค้าแอลพีจีที่มีอยู่ประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศว่าจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากน้อยเพียงใดจากที่ล่าสุดเข้าร่วมแล้วประมาณ 2,000 แห่งโดยจะใช้เวลารวบรวม 3 เดือนหรือภายในสิ้นปีนี้เพื่อประเมินแผนงานว่าจำเป็นจะต้องเสนอรัฐออกมาตราการบังคับหรือไม่

“ขณะนี้การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นเพียงการสมัครใจไม่ได้มีการบังคับอะไร ซึ่งตรงนั้นเห็นว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีถึงเกือบ 12 ล้านคน

ขณะที่ การให้สิทธิใช้ซื้อแอลพีจีรัฐกำหนดวงเงิน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือนซึ่งจะมีผู้อยู่ใต้ระบบนี้ราว 5-6 ล้านครัวเรือนดังนั้นหากร้านค้าใดไม่เข้าร่วมก็อาจจะเสียประโยชน์ในการจำหน่ายเพิ่มก็ยิ่งเชื่อว่าน่าจะมียอดเข้ามาเพิ่มเติมอีก” นายชิษณุพงศ์กล่าว

ปัจจุบันแม้ว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมเพียง 2,000 แห่งแต่ก็ยังไม่พบว่ามีความขาดหรือเรียนโดยหากที่สุดแล้วพบว่าประชาชนมีการเข้ามาใช้จำนวนมากจนร้านไม่พอจริงอาจต้องหามาตรการเข้ามาดำเนินการเช่น เป็นการบังคับให้เข้าร่วม แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวเพราะก่อนหน้านี้รัฐเองก็มีโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้ใช้ราคาแอลพีจีคงเดิม 18.13 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิแต่ก็พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิน้อยมาก

นายชิษณุพงศ์กล่าวว่า กรณีการเข้าโครงการร้านค้าจะต้องติดเครื่องรูดบัตรซึ่งทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมประมาณเดือนละ 100 บาทนั้นเมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเชื่อว่าจะคุ้มค่ามากกว่าจึงไม่น่าเป็นปัจจัยหลักของการ

ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ร้านค้าแอลพีจีที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถแจ้งรายชื่อไปยังกรมธุรกิจพลังงาน หรือแจ้งไปที่กระทรวงการคลังได้ ส่วนร้านที่ร่วมโครงการแล้ว จะติดป้ายธงฟ้าให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการ

สำหรับการใช้แอลพีจีปี 2560 ภาพรวมคาดว่าจะเติบโตได้ในระดับ 2.5-3% จากปีที่ผ่านมาโดยเป็นการเติบโตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการเติบโตการใช้ในภาคปิโตรเคมีและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากภาวะการส่งออกและเศรษฐกิจที่เริ่มขยายตัวดีขึ้นยกเว้นภาคขนส่งที่มีแนวโน้มจะลดลงต่อเนื่องเพราะรถยนต์ส่วนใหญ่หันไปใช้น้ำมันที่มีราคาต่ำแทน ซึ่งจากตัวเลขกรมธุรกิจพลังงานก็พบว่า 9 เดือนแรกปีนี้การใช้แอลพีจีอยู่ที่ 16.7 ล้าน กก. ต่อวันขยายตัว 2.4% แบ่งเป็นครัวเรือน 5.9 ล้าน กก.ต่อวัน โต 2.1% ภาคปิโตรเคมี 5.4 ล้าน กก.ต่อวันโต 11.6% ภาคขนส่ง 3.7 ล้าน กก.ต่อวันลดลง 9.6% ภาคอุตสาหกรรม 1.8 ล้าน กก.ต่อวัน โต 6%.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 20 ต.ค. 2560 หน้า A5 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

เล็งหาช่องทาง จูงใจร้านค้า ร่วมบัตรคนจน

โพสต์ทูเดย์ - สมาคมผู้ค้าแอลพีจีขอ
เวลา 3 เดือน เกษะติดร้านค้าเข้าร่วม
บัตรคนจนหลังมีแค่ 2,000 แห่ง หวั่น
พอกับความต้องการ

นายชัชฎพงษ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ
นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(แอลพีจี) เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคม
ได้ร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
ติดตามร้านค้าแอลพีจีที่มีอยู่ประมาณ
7,000 แห่งทั่วประเทศ ว่า มีแนวโน้ม
จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐมากน้อยเพียงใด จากล่าสุดเข้าร่วม
แล้วประมาณ 2,000 แห่ง โดยจะใช้เวลา
รวบรวม 3 เดือน หรือภายในสิ้นปีนี้ เพื่อ
ประเมินแผนงานว่าจำเป็นจะต้องเสนอรัฐ
ออกมาตรการบังคับหรือไม่

“การให้สิทธิใช้ซื้อก๊าซแอลพีจีรัฐกำหนด
วงเงิน 45 บาท/คน/3 เดือน ซึ่งจะมีผู้ได้
รับสิทธิ 5-6 ล้านครัวเรือน ดังนั้นหากร้าน
ค้าใดไม่เข้าร่วมก็อาจจะเสียประโยชน์ ใน
การจำหน่ายเพิ่มก็ยิ่งเชื่อว่าน่าจะมีทยอย
เข้ามาเพิ่มเติมอีก” นายชัชฎพงษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีร้านค้าเข้า
ร่วมเพียง 2,000 แห่ง ซึ่งหากพบว่า
ประชาชนมีการเข้ามาใช้จำนวนมากจน
ร้านไม่พอจริง อาจต้องหามาตรการเข้า
มาดำเนินการ เช่น เป็นการบังคับให้เข้า
ร่วม แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีโครงการช่วยเหลือ
ใช้ราคาแอลพีจีราคาถูก ก็พบว่าผู้มา
ใช้สิทธิไม่มากนัก ■